



เรียน อปส.

เลขที่	064	วันที่	15 ก.พ. 2556
เรื่อง	12.0 ก.พ. 2556		
หน้า	2		

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งภารกิจและกิจกรรม  
 ที่ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์  
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖  
 มาเพื่อขอความร่วมมือ กปส. ประสานกับ สนง.กกด. (หน้า ๔)

เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ สวท., สทท., สนข.,  
 ศสช. จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ  
 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งดังกล่าว เพื่อเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ  
 โดยไม่ซื้อขายเสียงให้มากที่สุด จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสินีนารถ วิมุกตานนท์)

ร.ผอ.สนผ.

12 ก.พ. 56

๓

นายธีระพงษ์ โสตาครี

ร.ผอ.

๔

เรียน ผอ.สวท., ผอ.สทท.,  
ผอ.สนข. และ อสช.

๕) ทราบ/เรียน ผอ.สนผ.

- เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสินีนารถ วิมุกตานนท์)

ร.ผอ.สนผ.

14 ก.พ. 56

เพื่อโปรดดำเนินการตามบัญชา อปส. ด้วย  
จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางสินีนารถ วิมุกตานนท์)

ร.ผอ.สนผ.

18 ก.พ. 56

อปส. (นายธีระพงษ์ โสตาครี)

๓ ก.พ. ๒๕๕๖

ความผิด



ที่ ลต ๐๓๐๑/ว ๑๗๗  
๗ ก.พ. ๕๖

5665  
๐๗/๐๒/๕๖  
14.1๐๗

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

เลขรับ 487  
วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๖  
ผู้รับ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง สรุปรายการกิจและกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายการกิจและกิจกรรม ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามตามมติที่ประชุม จึงขอส่งสรุปรายการกิจและกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ สุริยมงคล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักบริหารการเลือกตั้ง

ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง ๑

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๘๒๗๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๕๙

ทราบ/เรียน ๓๐.๕๓๗.

- เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางเสาวนีย์ วิมลตามนทร์)  
ร.ผอ.ส.น.พ.

๘ ก.พ. ๕๖

ทราบ/เรียน ๓๐.๕๓๗.  
- เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอรวิณ บุตรวงศ์)  
ร.ผ.ส.น.พ.

- ส.น.พ.
- ส.ต.ก.
- ส.ป.พ.
- ส.ว.พ.
- ส.น.พ.

๘ ก.พ. ๕๖

เลขรับ ๕๖๔  
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖  
ผู้รับ

สรุปภารกิจและกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
จากผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

ที่	เรื่อง	ภารกิจและกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	การแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น กทม.	-การแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น กทม. และ ผอ.กกต.ท้องถิ่น กทม.	กกต.กทม.	
๒.	ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผว.กทม.	-ประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผว.กทม.ของผู้สมัครฯ คนละไม่เกิน ๔๙ ล้านบาท	กกต.กทม.	
๓.	วันเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง	-กกต. ท้องถิ่น กทม. เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. (ผ.ถ.๑) ให้ กกต.กทม. ให้ ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์	กกต. ท้องถิ่น กทม./กกต.กทม./ กทม.	
๔.	การป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง	๑. มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้ง ผว.กทม. ๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Face Book และเว็บไซต์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้ง ผว.กทม. ๓. จัดส่งพนักงานสืบสวนสอบสวน จำนวน ๕ คน ไปช่วยเหลือ สนง.กกต.กทม. ตามที่ร้องขอ โดยให้ปฏิบัติ การ จำนวน ๓๐ วัน (๑๕ วันก่อนวันเลือกตั้ง และ ๑๕ วันหลังวันเลือกตั้ง) ๔. จัดชุดป้องปรามและเจ้าหน้าที่หาข่าว -ชุดป้องปราม จำนวน ๘๘ ชุด ๑ ละ ๒ นาย โดยมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของ บชน. จำนวน ๑๓๖ นาย -เจ้าหน้าที่หาข่าวตามเขตปกครอง เขตละ ๓ คน รวม ๑๕๐ คน ๕. ได้ร่วมจัดการประชุมชี้แจงกับ สนง.กกต.กทม. แก่ชุดป้องปรามและเจ้าหน้าที่หาข่าว โดย สนง.กกต.กทม. เป็นผู้จัดการประชุม และ ดสว. จะสนับสนุนวิทยากร ๖. ให้จัดทำสำนวนการร้องคัดค้านให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง	ดสว./สนง.กกต.กทม./สตช.	
๕.	การเตรียมการเลือกตั้ง	สนง.กกต.กทม. ๑. แผนดำเนินการเลือกตั้ง ผว.กทม. ๒. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายอำนวยการสำหรับรับสมัครรับเลือกตั้ง ผว.กทม. ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครฯ เพื่อมิให้มีการกระทำที่ ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. -กกต.ท้องถิ่น กทม. ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ กทม. เป็นผู้ช่วยเหลือ กกต.ท้องถิ่น กทม. โดยใช้เจ้าหน้าที่ของสำนัก ทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของ กกต.ท้องถิ่น กทม. ดำเนินการทางธุรการและการประชุม ๒. มีการตั้ง สนง.กกต.ท้องถิ่น กทม. ๓. มีการตั้งจัดตั้งศูนย์ กกต.ท้องถิ่น กทม. โดยมีที่ทำการอยู่ที่ ชั้น ๕ ศาลาว่าการ กทม.	กกต.กทม./กกต. ท้องถิ่น กทม.	

ที่	เรื่อง	ภารกิจและกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>๔.มีการกำหนดวัน-เวลา การประชุม กต.ท้องถิ่น กทม. ในทุกวันจันทร์ เวลา ๑๕.๐๐ น.</p> <p>๕.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ กต.ท้องถิ่น กทม.</p> <p>๖.มีการชักชวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเตรียมการเลือกตั้ง ผว.กทม.</p> <p>๗.ชักชวนเตรียมการรับสมัครฯไปแล้วจำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๘.มีการชักชวนการปฏิบัติกับฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยตามแผนรักษาความสงบเรียบร้อย กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ ประมาณ ๒๕๐ นาย โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ และยามรักษาการศาลว่าการ กทม. เพื่อเป็นการป้องปรามผู้สนับสนุนผู้สมัครฯ</p> <p>๙.ในวันรับสมัครวันแรก (วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖) เราจะเตรียมตัวก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น.</p> <p>๑๐.จัดให้มีการอบรมวิทยากรเขต ฯลฯ ๕ คน ประกอบด้วย ผอ.เขต, หน.ฝ.ปกครอง และอีก ๓ คน เป็นวิทยากรหลัก ระยะเวลา ๑ วัน หลังจากนั้น วิทยากรเขต จะไปอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นเวลา ๑ วัน</p> <p>๑๑.เมื่อสิ้นสุดการสมัครรับเลือกตั้ง กต.ท้องถิ่น กทม. จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ ทุกคน ภายใน ๗ วันนับแต่วันปิดรับสมัครฯ</p> <p>๑๒. กทม. ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้ง ผว.กทม. ในเบื้องต้นไว้ จำนวน ๑๓๗ ล้านบาทและได้จัดสรรไปยังเขตปกครองและหน่วยงานของ กทม.</p>		
๖.	บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	-ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง ไม่ให้ปรากฏเลขหมายประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แต่ฉบับที่ใช้ กปน. ใช้หมายเหตุอาจจะให้มีก็ได้ ขอให้ทาง สนง.กต. นำไปศึกษาแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สนง.กต.(ดบล.ป/สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	
๗.	คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	-คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีจำนวนไม่เพียงพอ	กทม. ได้เตรียมการไว้แล้วคาดว่าจะไม่มีปัญหา	
๘.	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง	<p>-ขณ. จะมีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนกำลังพลที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอกับจำนวนหน่วยเลือกตั้ง</p> <p>-ขอให้ ขณ. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง ๑ นาย โดยขอให้ส่งรายชื่อก่อนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ ผอ.กต. ท้องถิ่น กทม. ออกคำสั่งแต่งตั้ง ส่วนที่เหลือทาง กทม. จะจัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ เองหน่วยเลือกตั้งละ ๑ คน</p> <p>-สนง.กต. จะทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยเหลือเป็น จนท.รปภ. ประจำหน่วยเลือกตั้ง</p>	สตช (บชน.)/กทม./สนง.กต. (ดสร.)/กรมการปกครอง	

ที่	เรื่อง	ภารกิจและกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		-สนง.กกด. ประสานกับ ผบ.ตชด. ในการสนับสนุนให้ จนท.ตชด. ที่ตั้งอยู่ใน กทม. มาเป็น จนท.รปภ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีที่มี จนท.ตร. ของ ขชน. ไม่เพียงพอ		
๙	สถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง	-ขอใช้สถานที่ราชการ เอกชน เป็นที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง -ประสานกับศาสนจารย์บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้โบสถ์และโรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรเป็นสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง -มอบให้นายอิสระ เสียงเพราะดี ผตก. ได้ประสานกับสำนักพระพุทธศาสนาขอให้วัดเป็นที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ	-ดสร./กระทรวงศึกษาธิการ/ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด/	
๑๐	การหาเสียงเลือกตั้ง	-ให้เวียนประชาสัมพันธ์ ประกาศ กกด. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. จำนวน ๒ ฉบับ คือในปี ๒๕๕๑ และปี ๒๕๕๕ โดยใช้หลักการเดียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งเน้นเรื่องการมีบัตรรูดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงของผู้สนับสนุน การเลือกตั้ง ผู้สมัครฯ ส่งให้ สนง.กกด.จว. และให้ สนง.กกด.จว. เวียนแจ้งให้ อปท. ในพื้นที่ทราบด้วย	ผอ.สกม./สนง.กกด.กทม./กกด.ท้องถิ่น กทม.	
๑๑	การจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกด.ช่วยเหลือการเลือกตั้ง ผว.กทม.	-จัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกด. จำนวน ๕๐ กอง ใน ๕๐ เขตปกครอง รวมกันแล้วประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน	ดสร. / สนง.กกด.กทม.	
๑๒	งบประมาณสนับสนุนการจัด จนท.รักษาความสงบเรียบร้อย แก่ สตช.	-ตั้งคณะทำงานปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณแก่ สตช. ในการแต่งตั้ง จนท. รักษาความสงบเรียบร้อย	สนง.กกด.	
๑๓.	การวินิจฉัยสิทธิเลือกตั้ง	-การดำเนินการวินิจฉัย ตั้งแต่รับคำร้องคัดค้านจนถึงสิ้นสุดการจัดส่งคำวินิจฉัยสิทธิเลือกตั้งตาม ประกาศ กกด. เรื่อง มอบอำนาจให้ กกด.จว. รับคำร้องและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใช้ระยะเวลา ๙ วัน	สนง.กกด.กทม./กกด.ท้องถิ่น กทม.	
๑๔	บัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง	-เริ่มพิมพ์บัตรเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๐ วัน โดยจะเริ่มพิมพ์ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เมื่อเสร็จแล้วจะบรรจุหีบห่อพร้อมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ต่อไป	สสส.ดบล./สนง.กกด.กทม./กกด.ท้องถิ่น กทม./กทม.	
๑๕	การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง	<b>ดสร.</b> -การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งมุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาทุกระดับชั้นและใช้สื่อต่างๆ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ และไววี - ส่วนสื่อบุคคล ได้แก่ โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยจะเริ่มวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แห่งละ ๔ คน โดยจัดการฝึกอบรมที่โรงแรมเซ็นทรา	ดสร./สนง.กกด.กทม./กรมประชาสัมพันธ์/ สปส./บริษัท Google/สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ /กทม./กรมการปกครอง/บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	

ที่	เรื่อง	ภารกิจและกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>-โครงการใหม่ ๖ สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยขอให้นักเรียนในสังกัด กทม. เป็นเครือข่าย จำนวน ๔๓๗ แห่ง ไปกระตุ้นการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ผว.กทม.</p> <p>ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น คนพิการ กลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศ</p> <p>-ประสานงานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจพิมพ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง ผว.กทม. ในใบแจ้งหนี้ หรือประชาสัมพันธ์ในสถานที่รัฐวิสาหกิจรับผิดชอบ</p> <p>- ในด้าน Social Media อยู่ระหว่างการประสานงานกับ กสทช. ในการส่งข้อความสั้น (Short Message)เชิญชวนคนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผว.กทม. ในวันเลือกตั้ง</p> <p>-สนง.กกต.มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของหน่วยงานในสังกัด เช่นการทางพิเศษ บขส. และมีหนังสือถึงกระทรวงพลังงานขอให้ปั้มน้ำมันต่าง ๆ ช่วยติดป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>- สนง.กกต.มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้ธนาคารต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้ง ผว.กทม.ขึ้นจอบนตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM)</p> <p><b>สนง.กกต.กทม.</b></p> <p>-ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามห้างร้าน ห้างสรรพสินค้าในวันหยุดราชการ</p> <p>-จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์</p> <p>-การลงประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ก่อนการเลือกตั้ง ๒ ครั้ง</p> <p>-ป้ายโฆษณาติดรถเมล์ (กทม. ดำเนินการให้)</p> <p>- การแถลงข่าว จะร่วมกับ สนง.กกต. ผ่านสื่อวิทยุ</p> <p>- ให้ สนง.กกต.กทม. เน้นการประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้งกับหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p><b>กรมประชาสัมพันธ์</b></p> <p>-โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนตระหนักในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย</p> <p>-เผยแพร่กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ คสร. เพื่อให้สื่อมวลชนเข้ามาดูปฏิทินงานของเราทางเว็บไซต์ และมีช่องทางเผยแพร่ทาง SMS และในกรณีมีรายการพิเศษในการรณรงค์การเลือกตั้งเป็นการเฉพาะของสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์</p>	<p>ดสร./สนง.กกต.กทม./กรมประชาสัมพันธ์/สปส./บริษัท Google/สถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ /กทม./กรมการปกครอง/บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด</p>	

ที่	เรื่อง	ภารกิจและกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p><u>สำนักประชาสัมพันธ์ สนง.กกด.</u> -ประชาสัมพันธ์ในภาพกว้างตามช่องทางสื่อต่างๆทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน และแบ่งการดำเนินการออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่</p> <p>๑. ช่วงก่อนการประกาศให้มีการเลือกตั้ง ได้มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน การแถลงข่าว</p> <p>-ทุกวันพุธ เวลา ๑๔.๐๐ น. สปส. จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้สื่อมวลชนทุกแขนง</p> <p>๒. ช่วงเมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ได้จัดทำคู่มือถาม-ตอบให้แก่สื่อมวลชน จัดกิจกรรมเสวนาของ กกด. พบสื่อมวลชนในหัวข้อการเลือกตั้ง ผว.กทท. แห่งอาเซียน</p> <p>๓. ก่อนวันเลือกตั้งโค้งสุดท้ายจะเน้นให้สื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าวและจะประสานกับ กทท. และกรมประชาสัมพันธ์ ไม่ให้งานซ้ำซ้อนกัน</p> <p><u>บริษัท Google</u> -ทำโครงการการจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง</p> <p><u>สถานีโทรทัศน์ช่อง ๕</u> -ระดมสื่อโทรทัศน์ทุกช่องประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้ง ผว.กทท. และร่วมบริจาคเงินกันจัดอาสาสมัครที่เป็นนิสิต นักศึกษา ไปประจำหน่วยเลือกตั้ง ๖,๕๐๐ กว่าหน่วย โดยให้เบี้ยเลี้ยงวันละ ๕๐๐ บาท โดยให้ทำหน้าที่รายงานผลการนับคะแนนหลังปิดหีบบัตรเลือกตั้งไปที่สถานีโทรทัศน์ Nation T.V. ซึ่งเป็นแม่ข่าย</p> <p><u>กทท.</u></p> <p>๑. จัดพิมพ์แผ่นพับ ๒ สี จำนวน ๑ ล้านแผ่นวงเงิน ๒ ล้านบาท</p> <p>๒. เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ ได้แก่ เดลินิวส์ มติชนและคมชัดลึก</p> <p>๓. ผลิตสปอร์ตโทรทัศน์ความยาว ๓๐ วินาที วงเงิน ๓ แสนบาท</p> <p>๔. เผยแพร่สปอร์ตโทรทัศน์ในช่อง ๓,๕,๗,๙ สถานีละ ๑๐ นาที และจะประสานกับช่อง TBS ด้วย</p> <p>๕. เผยแพร่สปอร์ตโทรทัศน์ ๓๑ วินาที บนจอภาพ LED , LCD หรือจอภาพ Plasma บริเวณสถานีขนส่งและห้างสรรพสินค้า</p> <p>๖. เผยแพร่สปอร์ตโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ครั้ง</p>	ดสร./สนง.กกด.กทท./กรมประชาสัมพันธ์/สปส./บริษัท Google/สถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ /กทท./กรมการปกครอง/บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	

ที่	เรื่อง	ภารกิจและกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>๗.ทำกรอบจอผ่านจอภาพ LED , LCD หรือจอภาพ Plasma บริเวณสถานีขนส่งและ ห้างสรรพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๒๕ จอ</p> <p>๘.สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของการณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยใช้สิ่งพิมพ์และวัสดุอื่น ต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แผ่นโฆษณาทำด้วยไวนิล ขนาด ๑ X ๑๒ เมตร จำนวน ๑,๔๐๐ แผ่น</li><li>- ป้ายขนาด ๑ X ๓ เมตร จำนวน ๔,๐๐๐ ผืน</li><li>- สติกเกอร์ ปิดท้ายรถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๒๐๐ แผ่น</li><li>- สแตนด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑,๑๐๐ อัน</li><li>- ธงณรงค์เลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๐๐๐ อัน</li><li>- เสือณรงค์เลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๐๐๐ ตัว</li><li>- ป้ายมือถือณรงค์เลือกตั้ง จำนวน ๓,๐๐๐ อัน</li><li>- กิจกรรมรณรงค์ อย่างน้อย ๓ ครั้ง</li></ul> <p>๙.สื่อ Social Media ซึ่ง กทม. มีเครือข่ายอยู่ ได้แก่จัดทำ Face Book การเลือกตั้ง ผว.กทม., จัดทำ Application ให้ประชาชนติดตามข่าวสาร และโหลดไปใช้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-จัดทำสติกเกอร์ไลน์ ๑๖ ตัว เขียนข้อความประชาสัมพันธ์</li><li>- SMS ขณะนี้สัญญาหมดอายุลงแล้ว แต่ กทม. จะนับไปทบทวนปรึกษากับ DTAC และ AIS</li></ul> <p>๑๐.เน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบและอ่านหนังสือเชิญชวนและแจ้งเจ้าบ้านเพื่อแก้ปัญหาไม่มี ชื่อและจำหน่ายเลือกตั้งไม่ได้</p> <p><b>กรมการปกครอง</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-เว็บไซต์ Khonthai .com จะไปประสานกับ สำนักบริหารการทะเบียน โดยขอให้ สนง.กกต. จัดทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังกรมการปกครองว่าได้มอบหมายให้ทางกรมการปกครองเป็น ผู้ดำเนินการ เนื่องจากเกรงว่าจะมีการฟ้องร้องเรื่องละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูล</li></ul> <p><b>บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-การประทับตราเชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงบนซองจดหมาย</li><li>-ให้ใช้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในเขต กทม. เป็น สถานที่ติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนไป ใช้สิทธิเลือกตั้งและเป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง</li></ul>	<p>ดสร./สนง.กกต.กทม./กรมประชาสัมพันธ์/ สปส./บริษัท Google/สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ /กทม/กรมการปกครอง/บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	



ที่	เรื่อง	ภารกิจและกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		- ให้รถขนส่งไปรษณีย์ภณทในเขต กทม. จำนวน ๒๐๐ กว่าคัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง -บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับเป็นผู้ฉีกและพับหนังสือเชิญชวนและแจ้งเจ้าบ้านพร้อมจัดส่งเอง	ดสร./สนง.กต.กทม./กรมประชาสัมพันธ์/ สปส./บริษัท Google/สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ /กทม./กรมการปกครอง/บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	
๑๖	ตรวจสอบการเลือกตั้ง	- มีการรับรององค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง จำนวน ๓ องค์การ	ดสร.	
๑๗	บัตรประจำตัวประชาชน	-การจัดทำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้รูปถ่ายของบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าตัวเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งจะขอรับไปแจ้งอธิบดีกรมการปกครอง	กรมการปกครอง	
๑๘	งบประมาณการเลือกตั้งของ อปท.	-อปท.บางแห่งมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการเลือกตั้งได้	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
๑๙	บัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้ง	-รูปแบบบัตรเลือกตั้งกำหนดให้จำนวนเลขหมายประจำตัวผู้สมัครเท่ากับจำนวนผู้สมัคร จะเริ่มพิมพ์เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๐ วัน โดยจะเริ่มพิมพ์ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เมื่อเสร็จแล้วจะบรรจุหีบห่อพร้อมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ต่อไป	สสส. ดบล.	